



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 12/2564 วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (มีประวัติสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง) สามารถเข้ารับตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านทุกแห่ง	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
2.	การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม	1. มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพิ่มเติม ดังนี้ - โรงพยาบาลสนามวังทอง จำนวน 20 เตียง - โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารที่ 1) จำนวน 132 เตียง - โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาคารที่ 2) จำนวน 132 เตียง - โรงพยาบาลสนามจิตเวช พิษณุโลก จำนวน 30 - 70 เตียง - โรงพยาบาลสนาม พัน.สร.23 บชร.3 จำนวน 80 – 100 เตียง	1. คณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพิษณุโลก
3.	ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 20) และสถานการณ์ของจังหวัด	1. ร้านอาหารทั่วไป สามารถนั่งทานได้ ห้ามดื่มและจำหน่ายสุรา เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. 2. ร้านอาหารประเภทชาบู หมูกระทะ และบุฟเฟต์ เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 23.00 น. สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้ งดบริการตัวเอง และให้จัดบริการตามที่กำหนด ได้แก่ บริการเสิร์ฟโต๊ะ , เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ , จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ และกำหนดระยะเวลาในการเข้ารับบริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที และอื่นๆ ตามที่ ศบค.กำหนด 3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดให้บริการตู้เกมส์ ร้านเกมส์ เครื่องเล่น และสวนสนุก	1. ปลัดจังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 4. ศบค.อำเภอ , ตำบล 5. ท้องที่และท้องถิ่นทุกแห่ง

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>4. บ่อตกปลา ตกกุ้ง เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามดื่มและจำหน่ายสุรา</p> <p>5. โรงแรม ให้ผู้เข้าพักต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok และไทยชนะ ทุกราย และให้แสดงการลงทะเบียนต่อโรงแรมก่อนเข้าพัก</p> <p>6. ปิดชั่วคราวสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.</p> <p>7. ปิดสถานที่ชั่วคราว โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ยกเว้น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการเรียนการสอน และการสมัครรับนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้ระบบออนไลน์</p> <p>8. ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา สามารถจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน</p> <p>9. ปิดร้านเกมส์ ฟิตเนส โຕะสนุกเกอร์ ร้านนวด และสปา จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564</p> <p>10. ปิดสถานที่โครงการชลประทาน สถานที่หลังเขื่อน โครงการชลประทาน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ บึงรับน้ำ หรือแหล่งกักเก็บน้ำ ที่จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564</p> <p>11. ให้ผู้เดินทางมาพักอาศัยในจังหวัดพิษณุโลก ต้องลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>12. งดการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน เกินกว่า 50 คนขึ้นไป สำหรับงานประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานสวดพระอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ ให้งดการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการแสดงดนตรี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก และให้ผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเว้นระยะห่าง - การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า - การล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ - การตรวจวัดอุณหภูมิ - การเช็คอินเข้า-ออกสถานที่ โดยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะและหมอชนะ 	